



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา-กระท่อม

ประเด็นสำคัญ

1. ลักลอบขายกัญชาที่เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., news1live, ch7)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ สํารวจ สืบสวน พร้อมยึดอายัดผู้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายประกาศควบคุมกัญชา ย่านถนนนิมมานเหมินท์ ตรวจพบร้านจำหน่าย/ แปรรูปช่อดอกในพื้นที่เชียงใหม่ 4 ราย จึงลงบันทึกแจ้งเตือนให้ดำเนินการแก้ไขก่อนกลับมาเปิดให้บริการต่อไป โดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในส่วนของภูมิภาคเป็นครั้งแรก

2. เสวนากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง)

- เครือข่ายภาคประชาชนประกาศจัดเวทีเสวนาคู่ขนานการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.กัญชา ในสภาอีกครั้ง และจะจัดคู่ขนานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมี พ.ร.บ. มั่นใจว่าประธานสภาฯ จะสามารถควบคุมการประชุมไม่ให้สภากา ลมได้ โดยในวันที่ 28 ธ.ค. 65 เวลา 13.00-16.00 น. เสวนาหัวข้อ “กำหนดกลไกแคไหนกัญชาจึงจะเกิดสมดุล”

3. จับร้านต้มใบกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์, ch7)

- ผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครอง จ.อุดรธานี ร่วมกับ สสจ.อุดรธานี เข้าตรวจสอบร้านครัวบ้านท่อม ใจกลางเมืองอุดรธานี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมว่าที่ร้านจำหน่ายกระท่อมให้เด็กและเยาวชน และเป็นแหล่งมั่วสุมในเวลาากลางคืน พบวัยรุ่นนับร้อยกำลังต้มกินน้ำต้มใบกระท่อม พบกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า จึงนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, INN)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในรอบสัปดาห์ ช่วง 18-24 ธ.ค. 2565 ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,900 คน เฉลี่ยวันละ 414 คน ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 2,498,373 คน ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 89 คน เฉลี่ยวันละ 12 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงปัจจุบันอยู่ที่ 11,896 คน ขณะที่ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ 621 คน และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 413 คน

2. เชิญชวนรับเข็มกระตุ้นก่อนปีใหม่


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs, soudhitalk, thestandard)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ คาดว่าจะมี ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ขณะที่สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น จึงเชิญชวนให้ประชาชนผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเกิน 4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันก่อนจะถึงเทศกาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างความอุ่นใจให้คนในครอบครัวและคนรอบข้าง สามารถเข้ารับวัคซีนที่ รพ.ของรัฐใกล้บ้าน ซึ่ง สธ. ได้ให้นโยบายทุกแห่งมีจุดที่พร้อมให้บริการวัคซีนแก่ประชาชน โดยเฉพาะ กลุ่ม 608 ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรต้องเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์และรับเข็มกระตุ้นเมื่อครบระยะเวลา

3. แนะนำวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, nationtv, thestandard)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ประเทศไทยใช้ วัคซีนป้องกันโควิด 19 เกือบ 2 ปีแล้ว ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าสามารถลดความรุนแรงของโรค ลดการป่วยตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ซึ่งประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นต้องอย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป และเมื่อกาลเวลายังห่าง เข็มที่ 4 จึงมีความจำเป็น เพราะระดับภูมิคุ้มกันตามกาลเวลา ขณะนี้เราให้วัคซีนไปประมาณ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>150 กว่าล้านโดส และยังมีจำนวนมากที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม จึงขอให้ทุกคนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม โดยเฉพาะในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอเพราะบางควรได้รับวัคซีนต่อ จะเป็นเข็ม 4 หรือเข็ม 5 ก็ได้ เพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลง ป้องกันความรุนแรงของโรค ในคนที่แข็งแรงดีเช่นเด็กหนุ่มสาวจะฉีด 3 เข็มก็ได้</p> <p>4. วัคซีน mRNA ป้องกันโอมิครอน XBB ได้ดี ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยงานวิจัยล่าสุดจากทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมอนทรีออล แคนาดา แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันแบบผสม (hybrid immunity) จากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA เข็มที่ 4 ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส 3 เข็มตามด้วยการติดเชื้อตามธรรมชาติ จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อต้านการติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอุบัติใหม่ BQ.1.1 ได้ดีขึ้น สรุปว่าสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่แม้ประชาชนส่วนใหญ่ได้วัคซีนจนครบโดส 3 เข็ม แต่กลับพบว่าประชาชนจำนวนมากทยอยติดเชื้อตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคนกลุ่มนี้ในอนาคตอีก 4-6 เดือนข้างหน้าได้รับวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา โดยเฉพาะรุ่นที่ 2 อาจทำให้ภูมิคุ้มกันต่อโอมิครอนสายตระกูล BQ.1.1 หรือ XBB ที่คาดว่าจะมีการระบาดใหญ่ในปีหน้า 2566 ได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง</p> <p>5. สถานการณ์เงิน ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, ch3plus, sanook)</p> <p>- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนแถลงการณ์ว่า มีคำสั่งยกเลิกการเผยแพร่ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศแบบรายวัน โดยจะนับเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตด้วยอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเท่านั้น ด้านมณฑลเจ้อเจียงสถานการณ์วิกฤติพบผู้ติดเชื้อประมาณ 1 ล้านคนต่อวัน และอาจเพิ่มเป็น 2 ล้านคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ทางการจีนกำลังเร่งดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาด เป็นห่วงช่วงเทศกาลตรุษจีน 22 ม.ค. 2566</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน,ไทยรัฐ เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยาในจังหวัดนำร่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนำร่อง อีก 3 จังหวัด พร้อมเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารเป็นยา "Earth safe Safe live โลกปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย" สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคประชาชนปลอดภัยไร้สารพิษ พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิรักษาดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) โดยจะจัดกิจกรรมสัญจร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และมีแผนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยา อาทิ โครงการอาหารเป็นยา "เมืองสมุนไพร" ในจังหวัดจันทบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง และรับรองมาตรฐานอาหารเป็นยาให้กับสถานประกอบการ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน "การปรุงอาหารเป็นยา" เซฟรูนจูนีแยร์ผลิตภัณฑ์ "อาหารเป็นยา...สู่วิถีรักสุขภาพ" และคู่มือโภชนศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย เป็นต้น</p>	-
<p>โรคโปลิโอ ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน ,ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, Mgronline)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การเฝ้าระวังการระบาดของโรคโปลิโอหลายประเทศพบมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ถือเป็นเป้าหมายต่อไปที่จะกวาดล้างหลังจากกวาดล้างโรคฝีดาษคน (Smallpox) ให้หมดไปได้แล้ว โดยองค์การอนามัยโลกพยายามรณรงค์ให้การฉีดวัคซีนมากที่สุด ซึ่งถ้าฉีดได้ครอบคลุม โปลิโอจะหมดไปจากโลก สำหรับประเทศไทยมีการรณรงค์ให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนโปลิโอทั้งคนไทยและต่างชาติ ภาพรวมมีความครอบคลุมวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 แต่อาจจะมีปัญหาบางจุด เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวตะเข็บชายแดนพื้นที่ห่างไกลมาก จึงมีการกำหนดเป็นจุด เช่น พื้นที่ชายแดน พื้นที่ที่มีชุมชนคนต่างด้าวจำนวนมาก โดยปีหนึ่งฉีด 2 ครั้ง เช่น ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ว่าจะเคยรับวัคซีนหรือไม่ เพื่อเก็บให้ได้ครบทุกคน</p>	-
<p>โรคหูด ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, อินโฟเควสท์, แนวหน้า, TNN, pptv, ejan, thestandard, ChiangmaiNews, theBangkokInsight, ch7, INN, mcoT)</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ห่วงใยสุขภาพของประชาชน หลังข้อมูลกรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคหูดในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 พ.ย.65 พบผู้ป่วยโรคหูด 349 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาเหตุเกิดจากรับประทานหมูดิบ แนะนำควรปรุงอย่างปรุงอาหารให้สุกทั่วถึง ไม่รับประทานเนื้อหมูดิบหรือเลือดหมูสุก ๆ ดิบ ๆ รวมถึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มสุราคลายหนาว เพราะเสี่ยงการเกิดภาวะไฮโปเธอร์เมีย เป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้</p>	
<p>งบปีตรทอง ปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้จัดทำข้อเสนอในปิงปม. 2567 วงเงินรวม 212,449.83 ล้านบาท เพื่อดูแลสิทธิบัตรทอง 47.671 ล้านคน หรือเฉลี่ย 3,988.90 บาท/ประชากรโดยรวม เงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐ 65,552.62 ล้านบาท และเป็นงบประมาณสู่การบริหารจัดการโดย สปสช. 146,897.21 ล้านบาท ภาพรวมของค่าของปม.ปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,309.80 ล้านบาท หรือ 87.69 บาท/ประชากร คิดเป็น 4.1% ในจำนวนนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนบุคลากรฯ 3,710.73 ล้านบาท และเพิ่มในส่วนของงบบริหารจัดการ 4,599.27 ล้านบาท ภายใต้ข้อเสนอ งบปม.นี้ ยังได้เพิ่มเติมรายการสิทธิประโยชน์ใหม่ 27 รายการ รวมกว่า 2,819.39 ล้านบาท ที่กระจายอยู่ตามงบในหมวดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เน้นการเข้าถึง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน. เตรียมเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับในส่วนงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช. ได้แยกงบประมาณในส่วนของผู้ที่ไม่ใช่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรอความชัดเจนในประเด็นกฎหมายต่อไป</p>	